

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน สำนึกที่เป็นร่างหมายถึงบุคลิกภาพที่เป็นเช่นปีศาจ เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นและสร้างสมบุคลิกภาพที่สูงส่งและลูกๆ จะได้รับการปลดปล่อยจากกรงขังของราวัน
- คำถาม:** คำถาม: แต่ละดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของการลงโทษสำหรับการกระทำบาปของเขาอย่างไร และลูกควรใช้วิธีการใดที่จะได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งนั้น?
- คำตอบ:** คำตอบ: แต่ละคนมีประสบการณ์ของการลงโทษในกรงขังของครรภสำหรับบาปของเขา และประการที่สอง เขาได้รับความทุกข์หลายรูปแบบในกรงขังของราวันด้วยเช่นกัน บาบามาเพื่อปลดปล่อยลูกๆ จากกรงขังเหล่านี้ เพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยจากกรงขังเหล่านั้น ลูกต้องกลับมามีอารยธรรม

โอมชานติ พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบายตามแผนของละคร พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและปลดปล่อยลูกจากกรงขังของราวัน เพราะทั้งหมดคือดวงวิญญาณบาปที่เป็นอาชญากร เพราะดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดของทั้งโลกคืออาชญากร พวกเขาอยู่ในกรงขังของราวัน และเมื่อพวกเขาละร่างของเขา แต่ละคนก็เข้าไปสู่กรงขังของครรภ พ่อมาและปลดปล่อยลูกจากกรงขังทั้งสองและแล้วเป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกจะไม่เข้าไปสู่กรงขังของราวันและกรงขังของครรภ ลูกรู้ว่าพ่อกำลังปลดปล่อยลูกออกจากกรงขังของราวันและกรงขังของครรภที่ละน้อยๆตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่อบอกลูกว่าในอาณาจักรของราวันลูกทั้งหมดคืออาชญากร และแล้วในอาณาจักรของรามทั้งหมดคือผู้ที่มีอารยธรรม ไม่มีอิทธิพลของวิญญาณปีศาจร้ายใดๆ เป็นเมื่อมีความหยิ่งยโสของร่างกายที่วิญญาณปีศาจร้ายอื่นๆเข้ามาด้วยเช่นกัน เวลานั้นลูกๆต้องทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะกลับมาสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เมื่อลูกกลายเป็นเช่นพวกเขา(ลักษมีและนารายณ์) ลูกจะถูกเรียกว่าเทพ เวลานั้นลูกถูกเรียกว่าบราห์มิน เพื่อที่จะปลดปล่อยลูกจากกรงขังของราวัน พ่อจึงมาและสอนลูกและเปลี่ยนแปลงบุคลิกที่เสียไปของลูกแต่ละคนด้วยเช่นกัน เป็นเวลาครึ่งวงจรที่บุคลิกของลูกนั้นเสียไป และเวลานั้นบุคลิกนั้นก็เสียไปโดยสิ้นเชิง ในเวลานั้นบุคลิกของทุกคนไม่ประสาน มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนอย่างแท้จริงระหว่างบุคลิกที่สูงส่งและบุคลิกที่เป็นเช่นปีศาจ พ่ออธิบายว่า เวลานั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามและทำให้บุคลิกของลูกสูงส่งแล้วเมื่อนั้นที่ลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากบุคลิกที่เป็นเช่นปีศาจ สำนึกที่เป็นร่างเป็นอันดับหนึ่งในบุคลิกที่เป็นเช่นปีศาจ บุคลิกของผู้ที่มีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณไม่เคยกลับมาเสีย ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกของลูก บุคลิกของเหล่าเทพถูกทำให้เสียได้อย่างไร? บุคลิกของพวกเขากลับมาเสียเมื่อพวกเขาเข้าไปสู่หนทางบาป นั่นคือเมื่อพวกเขากลับมามีกิเลส ภาพที่สกปรกของหนทางของบาปเช่นนั้นถูกแสดงในวัดจักนาล นั่นคือวัดที่เก่าแก่อย่างมาก และเครื่องแต่งกาย ฯลฯ นั้นพวกแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสวมใส่คือเครื่องแต่งกายของเหล่าเทพ พวกเขาแสดงให้เห็นว่าเหล่าเทพเข้าไปสู่หนทางบาปอย่างไร นั่นคือการทำผิดกฎเกณฑ์เป็นครั้งแรก พวกเขาปีนขึ้นไปในกองไฟของตัณหาราคะ และแล้วในขณะที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่ละน้อยพวกเขาก็กลับมาเกลียดอย่างสมบูรณ์ ในตอนแรกเมื่อพวกเขาอยู่ในยุคทองพวกเขามีความสุขอย่างสิ้นเชิง และแล้วก็มีสององศาที่น้อยลง ยุคเงินไม่สามารถถูกเรียกว่าสวรรค์ เป็นกึ่งสวรรค์ พ่ออธิบายว่าเพียงเมื่อราวันมาแล้วเท่านั้นที่สนิมจะเริ่มสะสมขึ้นในตัวลูก ลูกกลายเป็นอาชญากรอย่างสมบูรณ์ในเวลาสุดท้าย ลูกอาจถูกกล่าวว่าเป็นอาชญากร 100% ในเวลานั้น ลูกเคยปราศจากกิเลส 100% และกลับมามีกิเลส 100% เวลานั้นพ่อพูดว่า จงเฝ้าแต่เปลี่ยนแปลงตัวลูกเอง กรงขังของราวันนี้ใหญ่มาก ทุกคนจะถูกกล่าวว่าเป็นอาชญากร เพราะนี่คืออาณาจักรของราวัน พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน เวลานั้นลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะไปสู่อาณาจักรของราม ยังไม่มีใครกลับมาสมบูรณ์พร้อม บางคนอยู่ในอันดับหนึ่งและบางคนอยู่ในอันดับสอง และคนอื่นๆ อยู่ในอันดับสาม เวลานั้นพ่อกำลังสอนลูกและกำลังปลอบใจลูกให้สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ทุกคนมีสำนึกที่เป็นร่าง ยิ่งลูกอยู่อย่างซ่องแหวะในการทำงานรับใช้มากเท่าไร สำนึกที่เป็นร่างของลูกก็จะถูกขจัดออกไปมากเท่านั้น เป็นเพียงด้วยการทำงานรับใช้เท่านั้นที่สำนึกที่เป็นร่างจะลดน้อยลง ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจะทำงานรับใช้อย่างมากมาย บาบามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและทำงานรับใช้ที่ดีมากเช่นนั้น ท่านปลดปล่อยทุกคนจากกรงขังอาชญากรของราวัน และทำให้ทุกคนได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ จะไม่มีกรงขังใดคงอยู่ที่นั่น ที่นี่มีกรงขังทั้งสอง ในยุคทองไม่มีศาล ไม่มีดวงวิญญาณบาปและไม่มีกรงขังของราวัน กรงขังของราวันไม่มีขีดจำกัด ทุกคนนั้นถูกผูกไว้ด้วยเชือกของกิเลสทั้งห้า มีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด แต่ทุกวันความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สัตย์ถูกเรียกว่ายุคทอง และเตตราศถูกเรียกว่ายุคเงิน ความสุขของยุคทองไม่สามารถคงอยู่ในยุคเงินได้ เพราะดวงวิญญาณจะลดลงสององศา เมื่อองศาของดวงวิญญาณลดลง ร่างกายก็กลายเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ลูกควร

เข้าใจว่าลูกกลับมาสำนึกที่เป็นร่างในอาณาจักรของราวัน เวลาที่พ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกจากกรงขังของราวัน ต้องใช้เวลาสำหรับสำนึกที่เป็นร่างเป็นเวลาครึ่งวงจรถูกจะถูกรื้อออกไป ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ผู้ที่ละร่างของพวกเขาแล้วสามารถที่จะมาที่นี้อีกครั้งและรับความรู้หลังจากโตขึ้น ยิ่งลูกละร่างของลูกในภายหลังมากเพียงใด ก็เป็นไปได้ที่ลูกจะเพียรพยายามน้อยตามนั้น: เมื่อใครบางคนตายเขาก็จะสามารถทำความเพียรพยายามได้อีกครั้งเมื่ออวัยวะร่างกายของเขาใหญ่ขึ้น เขาสามารถทำบางสิ่งได้เมื่อเขากลับมารู้คิดเท่านั้น ผู้ที่จากไปหลังจากนั้นจะไม่สามารถศึกษาอะไรได้ พวกเขาจะศึกษาเท่าที่พวกเขาเคยศึกษาไปแล้วเท่านั้น เหตุนี้เองลูกควรทำความเพียรพยายามก่อนที่ลูกตาย พวกเขาจะพยายามมากเท่าที่เป็นไปได้ที่จะมาที่นี่อย่างแน่นอน ผู้คนมากมายก็จะมาในสภานี้ ต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การอธิบายนั้นง่ายมาก มีโอกาสที่ดีมากที่จะให้คำแนะนำของพ่อในบอมเบย์: ผู้เดียวที่นั่นคือพ่อของเราทั้งหมด ลูกต้องการมรดกแห่งสวรรค์ของพ่ออย่างแน่นอน เป็นสิ่งที่ง่ายมาก! หัวใจของลูกควรที่จะผูกติดอยู่กับความสุขว่าใครกำลังสอนลูก นี่คือการเป่าหมายและวัตถุประสงค์ของเรา ก่อนหน้านี้เราเคยอยู่ในการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ และแล้วเรากลับมาตกต่ำ และเวลานี้เราต้องเข้าไปสู่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ จากความตกต่ำ ซึ่งบาปบาปพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะถูกตัดทิ้งไป ลูกๆ รู้ว่าเมื่อเป็นอาณาจักรของราวันในยุคทองแดง ก็เลสทั้งห้าของราวันก็กลับมาอยู่ในทุกหนแห่ง พ่อจะสามารถอยู่ในทุกหนแห่งที่มีกิเลสอยู่ในทุกหนแห่งได้อย่างไร? ดวงวิญญาณทั้งหมดคือดวงวิญญาณบาป พ่ออยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัวและเหตุนี้เองท่านจึงพูดว่า พ่อไม่เคยกล่าวเช่นนั้น แต่พวกเขาได้เข้าใจอย่างผิดๆ โดยความที่พวกเขาเข้าใจสิ่งนั้นอย่างผิดๆ ด้วยการตกลงไปสู่กิเลสและด้วยการถูกดูหมิ่น สิ่งนี้จึงกลายเป็นสภาวะของบารัต ชาวคริสต์เตียนก็รู้เช่นกันกันว่าเมื่อ 5000 ปีที่แล้วบารัตเคยเป็นสวรรค์ และทั้งหมดเคยสโตปประชาชน ผู้คนของบารัตพูดถึงหลายแสนปีเพราะสติปัญญาของพวกเขาได้กลับมาโมฆะประชาชนพวกเขา (ชาวคริสต์เตียน) ไม่ได้กลับมาสูงส่งและไม่ได้ตกต่ำ พวกเขาเข้าใจว่าสวรรค์เคยมีอยู่จริง พ่อพูดว่า พวกเขาถูกต้องเมื่อพวกเขาพูดว่าพ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกๆ ออกจากกรงขังของราวันเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว พ่อได้มาเพื่อปลดปล่อยลูกอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาครึ่งวงจรถูกมีอาณาจักรของรามและครึ่งวงจรถูกมีอาณาจักรของราวัน เมื่อไรก็ตามที่ลูกมีโอกาสลูกควรจะทำอธิบาย บาบ่าอธิบายให้แก่ลูกๆ ด้วยเช่นกัน ลูกๆ จงอธิบายในลักษณะนี้ เหตุใดจึงมีประสบการณ์ของความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด? เริ่มแรกเมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์เคยมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด ความรู้สำหรับการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา นี่คือการศึกษาคำสั่งที่จะทำให้บุคลิกของลูกสูงส่ง ในเวลานี้บุคลิกของทุกคนในอาณาจักรของราวันได้เสียไป เป็นเพียงรามผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของทุกคนได้ มีศาสนามากมายในเวลานี้ จำนวนของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นอย่างมาก หากจำนวนยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ในลักษณะเดียวกันนี้แล้วจะมีอาหารมากเพียงพอสำหรับทุกคนที่จะรับประทานได้อย่างไร? สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในยุคทอง ไม่มีเรื่องของความทุกข์ที่นั่น ยุคเหล็กคือดินแดนของความทุกข์และทุกคนก็เต็มไปด้วยกิเลส นั่นคือดินแดนของความทุกข์ทุกคนล้วนปราศจากกิเลสอย่างแท้จริง ลูกควรบอกสิ่งนี้แก่พวกเขาแล้วแล้วแล้วเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจบางสิ่งได้ พ่อพูดว่า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ด้วยการจดจำพ่อ, บาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะถูกตัดออกไป พ่อจะพูดสิ่งนี้ได้อย่างไร? ท่านจะพูดโดยใช้ร่างกายอย่างแน่นอน เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ท่านจะเข้าไปในพาหนะของใครบางคนอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า พ่อเข้าไปในพาหนะของผู้ที่รู้ถึงชาติเกิดของตนเอง พ่ออธิบายว่า นี่คือการละเล่นของ 84 ชาติเกิด ผู้ที่ได้มาในตอนเริ่มต้นก็จะมาอีกครั้ง พวกเขาคือผู้ที่ใช้ชาติเกิดจำนวนมากมาย และแล้วก็จะมาผู้ที่ใช้ชาติเกิดที่น้อยกว่า เหล่าเทพมาก่อนเป็นอันดับแรก บาบ่าได้สอนลูกๆ เพื่อที่จะให้คำบรรยาย ลูกควรอธิบายด้วยวิธีนี้ หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นอย่างดี หากไม่มีสำนึกที่เป็นร่างและแล้วลูกก็จะให้คำบรรยายที่ดี ซึ่งบาปามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ ท่านเฝ้าแต่พูดว่า ลูกๆ ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! อย่าได้มีกิเลส! อย่าได้มีความชั่วร้ายใดๆ อยู่ในลูก! ลูกต้องไม่เป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร ลูกต้องไม่ประณามผู้ใด ลูกต้องไม่เชื่อข่าวลือที่ลูกได้ยินที่นั่นและที่นั่น ถามพ่อว่า ผู้ที่กำลังพูดถึงสิ่งนี้เป็นความจริงไหม? บาบ่าก็จะบอกลูก ไม่เช่นนั้นก็จะมีความหลายคนที่ไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะพูดโกหก คนนั้นคนนั้นพูดถึงสิ่งนี้เกี่ยวกับเธอ พวกเขาจะพูดเช่นนั้นและทำให้บุคคลนั้นจบสิ้นลง บาบ่าก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมาก พวกเขาบอกเรื่องราวที่ผิดๆ และแล้วก็ทำลายหัวใจของผู้อื่น ดังนั้นลูกต้องไม่ฟังเรื่องราวที่ผิดและเผาไหม้อยู่ภายใน ให้ถามว่า คนนั้นคนนั้นพูดถึงเรื่องนี้อย่างกับฉันหรือไม่? ควรจะมีความสะอาดอยู่ภายใน ลูกบางคนพัฒนาความเป็นศัตรูบนพื้นฐานของข่าวลือที่พวกเขาได้ยิน ลูกได้พบกับพ่อและดังนั้นลูกควรจะถามท่าน หลายคนไม่มีความศรัทธาในบราห์มาบาปเช่นกัน พวกเขาแม้กระทั่งลืมนับบาป พ่อได้มาเพื่อทำให้ทุกคนสูงส่ง ท่านยกระดับทุกคนด้วยความรักอย่างมาก ลูกควรที่จะรับคำแนะนำของพระเจ้า หากลูกไม่มีศรัทธา, ลูกก็จะไม่ถามและลูกก็จะไม่ได้รับคำตอบ ลูกควรจะดูซับสิ่งที่พ่อกำลังอธิบายให้แก่ลูก ลูกๆ กลายเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความสงบในโลก นอกจากพ่อผู้เดียวแล้วไม่มีการกำหนดของใครที่จะสามารถเป็นการกำหนดที่สูงส่ง

ได้ หนทางที่สูงส่งที่สุดมาจากพระเจ้าเท่านั้นจากผู้ที่ได้รับสถานภาพที่สูงด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า จงให้ประโยชน์แก่ตนเองและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง กลายเป็นมหาตรี หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียน ลูกจะได้รับสถานภาพอะไร? นี่คือเรื่องราวของทูกวางจร สาวใช้และคนรับใช้ในยุคทองก็ตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน พ่อมาเพื่อให้ลูกสูงส่ง แต่หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียน, ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอะไร? มีสถานภาพที่สูงและสถานภาพที่ต่ำในบรรดาปวงประชาด้วยเช่นกัน สิ่งนี้จะต้องเข้าใจด้วยสติปัญญาของลูก ผู้คนก็ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะไปที่ไหน พวกเขา กำลังจะกลับมาสูงส่งหรือตกต่ำ พ่อมาและอธิบายแก่ลูกๆว่า ก่อนหน้านี้ลูกเคยอยู่ในยุคทองและยุคเงินและเวลานี้ลูกอยู่ในยุคเหล็ก ในเวลานี้มนุษย์กินมนุษย์ เพียงเมื่อผู้คนเข้าใจทุกสิ่งเหล่านี้แล้วเท่านั้นที่พวกเขาสามารถเข้าใจว่าความรู้คืออะไร ลูกบางคนรับฟังด้วยหูข้างหนึ่งและปล่อยให้ออกไปจากหูอีกข้างหนึ่ง ลูกที่ดีในศูนย์ที่ดีก็มีสายตาที่เป็นอาชญากร พวกเขาไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์, การสูญเสีย, เกียรติยศ ฯลฯ สิ่งหลักคือความบริสุทธิ์ มีการต่อสู้กันอย่างมากมายเนื่องจากสิ่งนั้น พ่ออธิบายว่า ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพียงเมื่อลูกเอาชนะมันแล้วเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก เหล่าเทพปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะเข้าใจทุกสิ่ง การก่อตั้งนั้นก็เกิดขึ้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่พ่อ บัพดาดาพ่อทางจิตพุดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อย่าปล่อยให้สภาพของคุณเสียไปด้วยการเชื่อข่าวลือที่ลูกได้ยิน มีความสะอาดอยู่ในลูก อย่าได้เผาไหม้อยู่ภายในเมื่อได้ยินเรื่องโกหก ทำตามคำแนะนำของพระเจ้า
2. ทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ อย่าได้ประณามใคร จบสิ้นสายตาที่เป็นเช่นอาชญากรอย่างสมบูรณ์โดยการให้ความใส่ใจต่อคุณประโยชน์, การสูญเสีย, และเกียรติยศ รับฟังด้วยหูข้างหนึ่งกับสิ่งใดก็ตามที่พ่อบอกลูก แต่อย่าปล่อยให้ออกไปด้วยหูอีกข้างหนึ่ง!

พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีพลังผู้ที่ตั้งอยู่บนที่นั่งของตรีกาลดาร์ชิของลูกขณะที่ทำการกระทำ ลูกๆ ผู้ที่ตั้งอยู่บนที่นั่งของตรีกาลดาร์ชิของพวกเขาเสมอขณะทำการกระทำจะรู้ว่าสถานการณ์มากมายจะมาและจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยตนเอง ด้วยผู้อื่น ด้วยมายา หรือวัตถุธาตุ สถานการณ์ต่างๆจะมาในทุกทาง สถานการณ์เหล่านั้นจะมาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพดั้งเดิมของลูกมีพลัง และแล้วทุกสถานการณ์ภายนอกไม่มีสิ่งใดเปรียบได้กับสภาพดั้งเดิมของลูก ก่อนที่จะทำอะไร เพียงแต่ตรวจสอบและเข้าใจรูปกาลเวลาทั้งสามของการกระทำนั้น นั่นคือ ตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบ และแล้วจึงทำสิ่งนั้น และลูกจะกลับมามีพลังและไปเหนือสถานการณ์ที่เลวร้ายทั้งหลาย

คติพจน์: การได้รับการเติมเต็มด้วยพลังและความรู้นี้ทั้งหมดคือรางวัลของยุคบรรจบพบกัน

***** โอม ขานต์ *****